

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH  
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC  
QUẢNG BÌNH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Quảng Bình, ngày 30 tháng 5 năm 2024

Số: 118 - BC/ĐU

## BÁO CÁO

sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK  
ngày 14 tháng 4 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối  
các cơ quan tỉnh về nâng cao chất lượng công tác học tập, quán triệt,  
tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng  
trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình

-----

Thực hiện Kế hoạch số 98-KH/ĐUK ngày 13 tháng 5 năm 2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh sơ kết 03 năm Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 14 tháng 4 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh về nâng cao chất lượng công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình báo cáo kết quả thực hiện với những nội dung sau:

### I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Trường Đại học Quảng Bình là cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, chịu sự quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, đồng thời chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao; kết hợp nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, phục vụ sự phát triển bền vững của tỉnh Quảng Bình và cả nước với định hướng xây dựng Trường phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, phù hợp với sự phát triển chung của hệ thống các trường đại học ở Việt Nam, khu vực và thế giới.

Tính đến thời điểm báo cáo, Đảng bộ Trường Trường Đại học Quảng Bình (*Đảng bộ trường*) có 14 chi bộ trực thuộc với 202 đảng viên; trong đó 193 đảng viên chính thức, 13 đảng viên là sinh viên, 21 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Ban chấp hành Đảng bộ (*Đảng ủy trường*) có 14 đồng chí; trong đó có 12 đồng chí có trình tiến sỹ, 02 đồng chí có trình độ thạc sỹ; 12 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà trường gồm: Hội đồng Trường, Hội đồng Khoa học và Đào tạo và 14 đơn vị thuộc và trực thuộc (*06 khoa, Viện Nông nghiệp và Môi trường; 06 phòng chức năng; Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học và Đào tạo thường xuyên*). Các tổ

chức đoàn thể gồm: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên.

Nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng là khâu quan trọng, là tiền đề để nghị quyết được triển khai, trở thành hành động nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chính vì thế, trong những năm qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK, ngày 14 tháng 4 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh về nâng cao chất lượng công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối (Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK) được Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình (*Đảng ủy trường*) quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đã đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà và cả nước, xây dựng Đảng bộ, Nhà trường vững mạnh.

## **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

### **1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo**

Thực hiện và Kế hoạch số 44-KH/ĐUK ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK (*Kế hoạch số 44-KH/ĐUK*), Đảng ủy trường đã triển khai đến các chi bộ trực thuộc nghiên cứu, học tập, phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK bằng hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng trong toàn thể đảng viên của Đảng bộ<sup>1</sup>.

Đảng ủy trường không ban hành chương trình, kế hoạch riêng về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK. Tuy nhiên, lồng ghép vào Chương trình công tác, nghị quyết hằng năm và nghị quyết hằng tháng, Đảng ủy trường triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK.

Đảng ủy trường giao Văn phòng Đảng ủy phối hợp với đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách công tác tuyên giáo của Đảng ủy tham mưu cho Đảng ủy trường ban hành kế hoạch, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc và tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng theo hướng dẫn của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

### **2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp**

---

<sup>1</sup> Nghị quyết số 170-NQ/ĐU ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Đảng ủy trường.

***2.1. Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, các đoàn thể chính trị - xã hội và đảng viên, đoàn viên, hội viên về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng***

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy luôn đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, các tổ chức đảng trực thuộc, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, đặt ra yêu cầu cụ thể đối với đảng viên, đoàn viên, hội viên trong việc tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy.

Thông qua việc học tập, quán triệt, tuyên truyền làm cho cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội và đảng viên nắm vững nội dung cơ bản của các nghị quyết của Đảng. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các nghị quyết, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, đơn vị.

Trên cơ sở nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, Đảng ủy, tổ chức đảng trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là người đứng đầu căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết một cách thiết thực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Đảng ủy trường luôn lấy chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng làm tiêu chí trong đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân hàng năm.

***2.2. Nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đổi mới việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng của cấp ủy các cấp***

Trên cơ sở kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy trường ban hành kế hoạch thực hiện cụ thể, chi tiết, đầy đủ. Từ tháng 6/2022 đến thời điểm báo cáo, Đảng ủy trường chỉ đạo ban hành 12 kế hoạch, hướng dẫn; tổ chức 09 hội nghị (*trực tiếp và trực tuyến*) về nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng.

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK và các kế hoạch của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy trường tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết của Đảng kịp thời, nghiêm túc, bằng nhiều hình

thức: (i) Hội nghị trực tiếp; (ii) Hội nghị trực tuyến, tiếp sóng Đài truyền hình<sup>2</sup>; (iii) Thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ trực thuộc; (iv) Đăng tải tài liệu nghiên cứu, học tập trên các nền tảng số và mạng xã hội.

Sau các hội nghị, Đảng ủy chỉ đạo các đơn vị thuộc trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành kế hoạch kế hoạch thực hiện nghị quyết phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Định kỳ báo cáo, tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận nghiêm túc<sup>3</sup>.

### ***2.3. Củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên***

Theo Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK, đội ngũ báo cáo viên của Đảng ủy trường là các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy. Tại Đảng ủy trường có 01 đồng chí là báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối. Các đồng chí thường xuyên nắm bắt thông tin chuyên đề thời sự trong nước và quốc tế, tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội..., kịp thời tuyên truyền chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, thông tin và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội cho đảng viên, viên chức và người học, nâng cao nhận thức chính trị, thống nhất tư tưởng, tăng cường đoàn kết, nhất trí trong Đảng, sự đồng thuận trong Đảng bộ.

### ***2.4. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết***

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK, trong thời gian qua, ngoài các hội nghị do Đảng ủy trường tổ chức trực tiếp, Đảng ủy trường chỉ đạo tổ chức điểm cầu, kết nối đường truyền, tiếp sóng Đài truyền hình hầu hết các Hội nghị do BCH Trung ương, BCH Đảng bộ tỉnh tổ chức quán triệt. Tại các hội nghị, trên 98% đảng viên, viên chức, đoàn viên, hội viên trong toàn Đảng bộ trường tham gia nghiêm túc, đúng thành phần quy định; kết hợp nghe phổ biến, quán triệt với nghiên cứu tài liệu.

Các hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, tiếp sóng Đài truyền hình từ Hội nghị BCH Trung ương, Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh, báo cáo viên

<sup>2</sup> Kế hoạch số 257-KH/ĐU ngày 11 tháng 11 năm 2022, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, ...; Kế hoạch số 257-KH/ĐU ngày 11 tháng 11 năm 2022, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kế hoạch số 161-KH/ĐU ngày 17 tháng 11 năm 2023, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ...;

<sup>3</sup> Báo cáo số 79-BC/ĐU ngày 24 tháng 3 năm 2022, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Báo cáo số 227-BC/ĐU ngày 13 tháng 9 năm 2022, tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X); Báo cáo số 63-BC/ĐU ngày 14 tháng 4 năm 2023, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Báo cáo số 74-BC/ĐU ngày 19 tháng 4 năm 2023, sơ kết 05 năm thực hiện thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị khóa XII; ...

là ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp quán triệt nên chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của đảng viên được nâng lên đáng kể.

Thông qua việc học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết của Đảng, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội và đảng viên; chủ động trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức sai lệch, xuyên tạc về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

### ***2.5. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy***

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ban Tổ chức Trung ương, Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 14 tháng 10 năm 2021 và Đề án số 01-ĐA/ĐUK ngày 01 tháng 4 năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy trường ban hành kế hoạch, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc đăng ký và tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề cụ thể, đúng quy định<sup>4</sup>.

Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ trực thuộc duy trì tốt chế độ sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề theo lịch đã đăng ký. Cử ủy viên BCH Đảng bộ phụ trách chi bộ theo dõi, kiểm tra và chỉ đạo trực tiếp việc tổ chức sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ trực thuộc. Trong sinh hoạt, chú trọng mở rộng và phát huy dân chủ, tạo không khí cởi mở để đảng viên được thể hiện chính kiến và tâm tư nguyện vọng chính đáng của mình. Sau sinh hoạt, các chi bộ đều ban hành nghị quyết để triển khai thực hiện.

Hằng năm, Đảng ủy hướng dẫn các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề để triển khai thực hiện, đồng thời báo cáo Đảng ủy trường theo dõi. Mỗi quý, chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề ít nhất một lần; nội dung sinh hoạt phong phú, bám sát nhiệm vụ của chi bộ, chú trọng những chuyên đề về công tác chuyên môn và công tác xây dựng Đảng, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác kiểm tra, giám sát việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng được Đảng ủy trường quan

---

<sup>4</sup> Kế hoạch số 241-KH/ĐU ngày 30 tháng 12 năm 2021; Công văn số 137-CV/ĐU ngày 17 tháng 5 năm 2022; Công văn số 45-CV/ĐU ngày 04 tháng 3 năm 2024 của Đảng ủy trường.

tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Đảng ủy chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát nghiêm túc. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tham gia, ý thức nghiên cứu, học tập nghị quyết của đảng viên, viên chức. Trong các kỳ kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy chú trọng kiểm tra việc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nghị quyết của các chi bộ và người đứng đầu cấp ủy các chi bộ trực thuộc.

Qua kiểm tra, giám sát đã đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm của tổ chức Đảng và đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, việc chấp hành chủ trương, Điều lệ Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

### **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

#### **1. Ưu điểm**

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK, Đảng ủy trường xác định việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ hàng đầu của công tác chính trị, tư tưởng của Đảng bộ. Trong thời gian qua, Đảng ủy trường đã nhanh chóng, kịp thời triển khai nghị quyết đến từng đảng viên, viên chức, người lao động, tạo nên những chuyển biến rõ rệt về chất và lượng, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Việc xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tài liệu phục vụ tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng được triển khai chu đáo. Công tác tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quản lý người học được chuẩn bị chu đáo, tổ chức chặt chẽ. Hình thức nghiên cứu, học tập được đổi mới, phù hợp với đặc điểm tình hình của Trường như học tập trực tuyến, qua sóng truyền hình, tọa đàm chuyên đề, trao đổi và thảo luận nội dung nghị quyết, xây dựng chương trình hành động... Bên cạnh đó, các cơ quan truyền thông, báo chí từ Trung ương đến địa phương cũng mở các chuyên trang, chuyên mục, thường xuyên đưa tin, đăng bài về những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới của nghị quyết, giúp đảng viên, viên chức, đoàn viên, hội viên có điều kiện tiếp cận nghiên cứu, học tập nghị quyết bằng nhiều cách thức, phương tiện. Đa số đảng viên, viên chức, người lao động Nhà trường đã tiếp thu, nắm vững các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thông qua nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, Đảng ủy trường đã bám sát quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của nghị quyết trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình của Đảng bộ và Nhà trường, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, bảo đảm tính khả thi, thiết thực, thực hiện một cách hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu, những khâu đột phá của Nhà trường.

## **2. Khuyết điểm, hạn chế**

Bên cạnh những ưu điểm, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết trong Đảng bộ trường thời gian qua vẫn còn một số hạn chế: (i) Một số chi bộ trực thuộc được giao tổ chức nghiên cứu, học tập, phổ biến và quán triệt nghị quyết còn hình thức, chủ yếu gửi tài liệu cho đảng viên tự nghiên cứu; (ii) Một số cấp ủy viên, đảng viên và viên chức chưa nhận thức đúng về vị trí, tầm quan trọng của việc học tập nghị quyết, chưa thật sự quan tâm đến chất lượng, hiệu quả của việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; (iii) Tinh thần, thái độ học tập của một số đảng viên, viên chức chưa thật sự nghiêm túc, vẫn còn tình trạng học đối phó, đầu buổi điểm danh có mặt nhưng cuối buổi vắng, vừa học nghị quyết vừa làm việc riêng; (iv) Một số đơn vị chức năng thuộc Trường theo lĩnh vực chuyên môn được giao nhiệm vụ tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết thực hiện chưa tốt.

## **3. Nguyên nhân**

Đội ngũ báo cáo viên của Đảng ủy trường chưa được bồi dưỡng chuyên sâu trong truyền tải nghị quyết của Đảng. Trong Nhà trường, nhiệm vụ chuyên môn của viên chức nói chung, đảng viên nói riêng là giảng dạy, giáo dục và nghiên cứu khoa học. Trong khi đó, nhiều nghị quyết của Đảng không có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ của viên chức.

## **IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI**

Với vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị đất nước, các nghị quyết của Đảng khi được hiện thực hóa tạo ra sự chuyển biến căn bản của đất nước trong từng giai đoạn. Chính vì vậy, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết phải luôn được đổi mới để tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất trong ý chí và hành động; từ đó, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để đưa đất nước ngày càng phát triển phồn vinh, hạnh phúc. Để nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK của BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, trong thời gian tới, Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

**1. Nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết trong toàn Đảng bộ, từ Đảng ủy trường, các tổ chức đảng trực thuộc đến toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động và người học.** Chú trọng hơn nữa đến công tác tuyên truyền để mỗi đảng viên hiểu và xác định rõ việc học tập nghị quyết là nhu cầu tự thân, vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân. Đây được xem là giải pháp cơ bản, lâu dài góp phần khắc phục có hiệu quả biểu hiện “lười học” nghị

quyết của Đảng, theo đúng tinh thần của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết. Sự lãnh đạo, chỉ đạo cần sát sao, quyết liệt, đồng bộ, có sự kiểm tra, đôn đốc thường xuyên; phát huy tinh thần chủ động, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong việc xây dựng, thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động nhằm cụ thể hóa nghị quyết. Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của tập thể và cá nhân người đứng đầu Đảng ủy, Nhà trường, đơn vị.

3. Lựa chọn hình thức lớp học phù hợp với từng đối tượng, đổi mới cách thức tổ chức lớp học, cách học với các hình thức đa dạng, như tổ chức hội nghị chung, lớp học chuyên đề; thông qua sinh hoạt chi bộ,... Đặc biệt, tiếp tục mở rộng việc tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, xem đây là hình thức cơ bản; phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng kỹ thuật số. Đây là hình thức không chỉ mang tính thời sự cao, mà còn cho phép tổ chức với quy mô lớn, tiết kiệm thời gian và chi phí. Tùy điều kiện và hoàn cảnh cụ thể, cần linh hoạt kết hợp hình thức trực tuyến với nghiên cứu, học tập, quán triệt trực tiếp.

Bên cạnh việc tổ chức các lớp học, cần quan tâm chú ý đến việc hướng dẫn tự nghiên cứu, tra cứu khai thác tài liệu trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm cung cấp đầy đủ tài liệu cho đảng viên, phát huy tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu đảng viên. Đồng thời, tăng cường kiểm tra đánh giá nhận thức đối với đảng viên; chú trọng công tác sơ kết, tổng kết việc học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết của Đảng.

4. Lựa chọn, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống; có trình độ chuyên sâu về lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu truyền đạt có hiệu quả nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt. Báo cáo viên ngoài việc làm rõ các quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong nghị quyết, cần phải am hiểu sâu sắc, biết vận dụng một cách phù hợp nội dung của nghị quyết ở từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị, từng lĩnh vực; gia tăng tính đối thoại, thảo luận dân chủ đối với đảng viên và quần chúng trong quá trình truyền đạt nghị quyết.

5. Xây dựng các tài liệu, kịp thời cấp phát tới từng chi bộ để đảng viên dễ dàng học tập, nghiên cứu và tuyên truyền. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu, ứng dụng sách học tập nghị quyết điện tử, cập nhật kiến thức lý luận chính trị trên các báo, tạp chí lớn của Trung ương, qua internet, mạng xã hội, tạo điều kiện



cho người học tiếp cận tài liệu nghiên cứu, học tập một cách thuận tiện, nhanh chóng, mọi lúc, mọi nơi.

6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, sinh động, sáng tạo, bằng nhiều phương tiện, như sử dụng các kênh thông tin đại chúng của Đảng bộ và Nhà trường (công thông tin điện tử, báo, tạp chí...), mạng xã hội, hoạt động sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, các hội thi tìm hiểu, ... Trong quá trình tuyên truyền, cần chú ý nắm bắt, lắng nghe tâm tư, thắc mắc của đảng viên, viên chức, đoàn viên, hội viên về nội dung nghị quyết để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, nâng cao hiệu quả định hướng, tạo sự đồng thuận trong nhận thức của toàn Đảng bộ trường; kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc nghị quyết.

7. Chú trọng xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Đảng một cách rõ ràng, thiết thực, bảo đảm tính khả thi, hiệu lực, hiệu quả của việc thực hiện nghị quyết. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng. Kết quả nghiên cứu, học tập và thực hiện chương trình hành động phải được coi là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, đánh giá tập thể cấp ủy, Nhà trường, đơn vị, đảng viên hằng năm và cả nhiệm kỳ.

## V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nghiên cứu, tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên các cấp ủy cơ sở. Thông qua tập huấn đã bổ sung, nâng cao kỹ năng, cập nhật những nội dung, phương pháp mới về công tác tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền của Đảng. Xây dựng các tài liệu, kịp thời cấp phát tới từng cấp ủy đảng, tổ chức đảng để đảng viên dễ dàng học tập, nghiên cứu và tuyên truyền.

Trên đây là Báo cáo sơ kết 03 năm Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK, ngày 14 tháng 4 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh về nâng cao chất lượng công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối, Đảng ủy Trường Đại học Quảng bình báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối được biết để theo dõi, quản lý và chỉ đạo./.

### Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (để báo cáo),
- Ủy viên BCH Đảng bộ,
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng,
- Các chi bộ trực thuộc,
- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

**T/M ĐẢNG ỦY**

**BÍ THƯ**

(Đã ký)

**Nguyễn Đức Vượng**